

Số: 01 /CT-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2019

CHỈ THỊ

**Về việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019**

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở các Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2019, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2019, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (các nghị quyết được ban hành ngày 07/12/2018); để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; phối hợp hiệu quả trong tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp phấn đấu đạt toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.v.v...

- Tham mưu triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh và liên kết phát triển vùng, tiểu vùng.

- Khẩn trương tổ chức giao kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý ngay sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Theo dõi, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra đầu tư công. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm hợp đồng đã ký kết, không có năng lực thực hiện dự án. Phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác báo cáo qua phần mềm theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy chế sử dụng phần mềm điện tử của tỉnh; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện

các dự án, nhất là các dự án đã được trao chủ trương đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước. Chủ động tham mưu thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế... Tổ chức chi tiêu ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả và đúng quy định; công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Phần đầu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2019.

3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách tiền tệ, chính sách điều chỉnh lãi suất của Chính phủ, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng; Đề án phát triển cây thanh long, sầu riêng, cây vú sữa, vùng sản xuất lúa, rau ứng dụng công nghệ cao; các dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ... Triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với lũ, hạn mặn... Thu hút đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án môi trường thủy sản...; xây dựng kế hoạch ra mắt 23 xã nông thôn mới trong năm 2019.

5. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển thương mại. Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai đầu tư, đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại Mỹ Tho, Plaza Mỹ Tho,... Tập trung mời gọi đầu tư xây dựng chợ và tiếp tục đầu tư, nâng cấp các chợ theo kế hoạch phân bổ năm 2019. Theo dõi nắm bắt tình hình doanh nghiệp và hỗ trợ các hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu.

Phối hợp Cục Quản lý thị trường, các ngành, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất-kinh doanh hàng giả, trước mắt triển khai Kế hoạch 545/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, tập trung mời gọi đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Soài Rạp và các Cụm công nghiệp:

An Thạnh II, Hậu Thành, Gia Thuận 1, Gia Thuận 2, Tân Lý Đông, Mỹ Phước Tây, Thanh Tân, Long Bình và Bình Đông.

7. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương tập trung huy động nguồn lực cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng 3 trung tâm (thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy) của 3 vùng và các thị trấn; phát triển các khu dân cư, khu đô thị - dịch vụ gắn với phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Hướng dẫn các sở ngành và địa phương rà soát, lập và trình duyệt quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng mời gọi đầu tư; lập danh mục các dự án phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở, khu dân cư; đề xuất mời gọi đầu tư thực hiện các dự án xử lý rác thải, công viên nghĩa trang nhân dân...

8. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học. Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức triển khai, thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp để nâng cao chất lượng tuyển sinh trung cấp, cao đẳng.

9. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020, Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học vào sản xuất, ưu tiên lĩnh vực sản xuất nông, thủy sản, thực phẩm, dược phẩm.

10. Sở Tài nguyên – Môi trường thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên; kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Đề xuất ban hành giải pháp triển khai thực hiện chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

11. Sở Y tế tham mưu triển khai chính sách, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực ngành y tế. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án: Giảm quá tải bệnh viện, Bác sĩ gia đình, Bệnh viện/khoa vệ tinh, kiện toàn mạng lưới bệnh viện chuyên khoa... Tăng cường công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Đẩy nhanh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế.

12. Sở Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp nâng cấp các bến xe theo tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, nhất là đối với vận tải xe buýt... Tăng cường phối hợp với Bộ, ngành Trung ương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc đẩy nhanh tiến

độ các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông từ nguồn vốn đầu tư địa phương.

13. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác cho vay giải quyết việc làm. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; trong đó, tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo... Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho huyện nghèo Tân Phú Đông và 11 xã bãi ngang ven biển.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển du lịch, đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch có hiệu quả bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế. Chủ động xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai dự án MeKong Paradise, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án khách sạn ở Thới Sơn... Chủ trì, tham mưu việc tổ chức các lễ hội ở 03 vùng của tỉnh, khai thác có hiệu quả khu vực Quảng trường trung tâm tỉnh, từng bước hình thành phố đi bộ (đường dọc sông Tiền)...Phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng các công trình về thiết chế văn hóa – thể thao cho xã nông thôn mới.

15. Sở Nội vụ tiếp tục thẩm định các đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý. Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương sau khi kết thúc thực hiện thí điểm hợp nhất 03 cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tập trung công tác cải cách hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)... gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao (mức độ 3 và 4) trên các cổng, trang thông tin của các cơ quan nhà nước.

16. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, quản lý việc thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông theo phạm vi, lộ trình phù hợp, duy trì và phát triển mạng lưới bưu chính, chuyên phát. Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm... Triển khai thực hiện Đề án Công viên phần mềm Mê Kông; xây dựng và triển khai Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang.

17. Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thúc đẩy

các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang với các đối tác, địa phương nước ngoài trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

18. Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn ngân sách. Triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm. Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

19. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện chuyên hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành.

20. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 thuộc trách nhiệm ngành, địa phương quản lý; phát huy tinh thần đổi mới, nghiên cứu những điểm mới tích cực trong lãnh đạo, điều hành thi đua sáng tạo; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2019.

Khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai thi công công trình ngay từ đầu năm. Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành và chất lượng công trình.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết 10-NQ/TU về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh, Nghị quyết 11-NQ/TU về phát triển du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng, quý có báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao kèm Chỉ thị này. /.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các H, TP, TX và cấp xã;
- Công TTĐT tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng ng/c; Ban TCD, P.TH (Q.Anh);
- Lưu: VT.

3°

CHỦ TỊCH *duc*



Lê Văn Hương

**Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019**



(Kèm theo Chỉ thị số 04 /CT-UBND ngày 04 /01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Nội dung công việc, các chương trình, dự án	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Kế hoạch tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư ở nước ngoài tại Nhật Bản, Singapore	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Ngoại vụ, các sở ngành có liên quan và UBND cấp huyện	Quý II
2	Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Tiền Giang	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện	Quý I
3	Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ngành có liên quan	Quý I, Quý II
4	Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2019 - 2023	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện	Quý I
5	Xây dựng Đề án chuyển đổi hộ kinh doanh hoạt động theo hình thức doanh nghiệp	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã	Quý II
6	Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp; Ngày Doanh nhân tỉnh Tiền Giang	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Quý II, Quý III, Quý IV
7	Kế hoạch Số hóa thông tin tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Quý IV
8	Xây dựng Dự án Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, thanh long, trứng chim cút, trứng gà ác tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã	Quý IV

STT	Nội dung công việc, các chương trình, dự án	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
9	Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020	Sở Tài chính	Cục thuế tỉnh, Sở KH&ĐT; KBNN tỉnh	
10	Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019	Sở Tài chính	Các Sở ban ngành UBND tỉnh, cấp huyện	Quý I
11	Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang	Sở Tài chính	Các sở ngành có liên quan	Quý II
12	Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2020-2022	Sở Tài chính	Cục Thuế tỉnh	
13	Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng mời gọi đầu tư theo Luật đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015	Sở Xây dựng	Các Sở ban ngành UBND tỉnh, cấp huyện	Quý I
14	Rà soát, lập danh mục các dự án dự kiến phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2019-2020	Sở Xây dựng	Các Sở ban ngành UBND tỉnh, cấp huyện	Quý I
15	Tổ chức rà soát, đề xuất cụ thể về địa điểm, diện tích đất, công nghệ áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải, công viên nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh	Sở Xây dựng	Các Sở ban ngành UBND tỉnh, cấp huyện	Quý I
16	Rà soát, lập danh mục các dự án dự kiến phát triển chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2019-2020	Sở Công Thương	Sở KH-ĐT; UBND các huyện, thành phố và thị xã	Quý I
17	Rà soát các dự án khu, cụm công nghiệp dự kiến mời gọi đầu tư năm 2019 - 2020	Sở Công Thương	Sở KH-ĐT; UBND các huyện, thành phố và thị xã	Quý I

STT	Nội dung công việc, các chương trình, dự án	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
18	Tổ chức đấu giá đất để mời gọi đầu tư các dự án: tổ hợp Trung tâm TMDV Mỹ Tho, Trung tâm TMDV Tiền Giang, Chợ và Khu phố chợ Tân Lập 1	Sở Công Thương	Các sở và địa phương có liên quan	Quý I, Quý II
19	Tổ chức triển khai thực hiện dự án KCN Soài Rạp, CCN Gia Thuận 1, CCN Gia Thuận 2 và CCN An Thạnh II	Ban Quản lý các KCN	Các sở, ngành và địa phương có liên quan	Quý I
20	Đề xuất cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án CCN: Tân Lý Đông, Hậu Thành, Mỹ Phước Tây và Thạnh Tân	Ban Quản lý các KCN	Các sở, ngành và địa phương có liên quan	Quý I
21	Tổ chức xúc tiến, mời gọi đầu tư các dự án: KCN Bình Đông và các CCN: Bình Đông, Long Bình.	Ban Quản lý các KCN	Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Gò Công, UBND huyện Gò Công Tây	Quý I, Quý II
22	Nghiên cứu, đề xuất về quy hoạch phân khu đối với các khu đất công dự kiến để phát triển các dự án nông nghiệp cần tổ chức mời gọi đầu tư	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện	Quý I
23	Ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.	Quý I
24	Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.	Quý II
25	Xây dựng Dự án Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, thanh long, trứng chim cút, trứng gà ác giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã	Quý IV
26	Triển khai thực hiện Đề án Công viên phần mềm Mê Kông	Sở Thông tin và Truyền thông	Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện	Quý IV

STT	Nội dung công việc, các chương trình, dự án	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
27	Triển khai dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung các ngành	Sở Thông tin và Truyền thông	Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện	Quý IV
28	Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)	Sở Ngoại vụ	Các sở, ngành tỉnh	Quý III
29	Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang	Sở Nội vụ	Các sở, ngành, UBND cấp huyện	Quý I
30	Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công	Sở Nội vụ	Các sở, ngành, UBND cấp huyện	Quý IV
31	Dự thảo NQ trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	Sở Tài nguyên và Môi trường	Các sở, ban, ngành có liên quan	Quý II
32	Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tư pháp, Sở Tài chính	Quý III
33	Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (5 trường)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Các đơn vị liên quan	Từ Quý II đến cuối năm 2019
34	Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (5 trường)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Các đơn vị liên quan	Từ Quý II đến cuối năm 2019
35	Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học (7 trường)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Các đơn vị liên quan	Từ Quý II đến cuối năm 2019
36	Dự thảo Quyết định UBND tỉnh phê duyệt 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ	Sở Khoa học và Công nghệ	Các sở ngành có liên quan	Quý IV
37	1. Sáp nhập Trường Trung cấp KT - KT Tiền Giang, Trường Trung cấp nghề GTVT và Trường Trung cấp	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Tài chính, Sở Nội vụ các trường và các đơn vị liên quan	Quý II

STT	Nội dung công việc, các chương trình, dự án	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
	VHNT vào Trường Cao đẳng nghề. 2. Hợp nhất 2 Trường Trung cấp KT - CN Cai Lậy và Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy thành một trường trung cấp. 3. Hợp nhất 2 Trường Trung cấp Bách Khoa Gò Công và Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công thành một trường trung cấp			
38	Tổ chức lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh	Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh	Các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã có liên quan	Tối thiểu 1 lần/tháng
39	Lập Đề án Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Tiền Giang.	Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư	Các sở ngành và địa phương	 Quý III
40	Đề án Phát triển cây sấu riêng tỉnh Tiền Giang đến năm 2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan	 Triển khai quý I
41	Dự án thí điểm khôi phục cây vú sữa Lò Rèn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện Châu Thành	Phê duyệt và triển khai quý II